



ฉบับที่ 3/2561

เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน มกราคม 2561

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนมกราคม 2561 ขยายตัวจากเดือนก่อน รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นตามผลผลิตพืชหลัก ส่งผลให้ผลผลิตอุตสาหกรรมโดยเฉพาะข้าว น้ำตาล สินค้าเกษตรแปรรูป และเครื่องดื่มขยายตัวเพิ่มขึ้น อีกทั้งอุปสงค์จากต่างประเทศส่งผลให้การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นด้วย ด้านรายจ่ายภาครัฐปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน การท่องเที่ยวยังขยายตัวในเกณฑ์ดี ส่วนการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชนทรงตัว

สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

รายได้เกษตรกร เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8 จากระยะเดียวกันปีก่อน ผลผลิตเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 จากผลผลิตอ้อยโรงงานและข้าวนาปีเพิ่มขึ้นตามสภาพอากาศเอื้ออำนวยในช่วงเพาะปลูก ด้านราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้นร้อยละ 7.1 จากราคามันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพราะผลผลิตลดลง ขณะที่ราคาข้าวเปลือกเจ้าลดลงร้อยละ 1.0

ภาคการท่องเที่ยว ยังคงขยายตัวในเกณฑ์ดีจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะเกาหลีใต้ ยุโรป และอาเซียน ส่วนนักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนผลจากการเลื่อมเดือนของเทศกาลตรุษจีน และคาดว่า จะกลับมาขยายตัวในเดือนหน้า เครื่องชี้การท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน ได้แก่ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยาน และอัตราการเข้าพักของที่พักรวมในภาคเหนือ

ผลผลิตอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.5 จากระยะเดียวกันปีก่อน จากอุตสาหกรรมน้ำตาล การสีข้าว สินค้าเกษตรแปรรูปและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งออก ประกอบกับผลผลิตหมวดเครื่องดื่มกลับมาขยายตัวตามการเร่งผลิตเครื่องดื่มกลุ่มแอลกอฮอล์ก่อนการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตในช่วงปลายเดือน

การใช้จ่ายภาครัฐ การเบิกจ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นในรายจ่ายลงทุนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะโครงการเกี่ยวกับระบบถนน ชลประทาน สาธารณสุข และโครงการกลุ่มจังหวัด ด้านอัตราการเบิกจ่ายสะสมของรายจ่ายงบลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 27.9 ใกล้เคียงกับเป้าหมายของรัฐบาล

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัว โดยการลงทุนภาคก่อสร้างยังอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนจากยอดจำหน่ายวัสดุ ก่อสร้าง ยอดการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน และยอดคงค้างสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ให้แก่ผู้ประกอบการ อสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม การลงทุนในภาคการผลิตขยายตัวในส่วนการผลิตเพื่อส่งออก มีการนำเข้าเครื่องจักรเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

การบริโภคภาคเอกชน ทรงตัว การใช้จ่ายซื้อยานยนต์ยังคงเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่อง เป็นผลจากการส่งเสริมการขายของบริษัทผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่าย และการผ่อนคลายเงื่อนไขเช่าซื้อ ทำให้ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 จากระยะเดียวกันปีก่อน แต่อย่างไรก็ตาม ยอดขายสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันยังหดตัว สะท้อนกำลังซื้อโดยรวมยังไม่เข้มแข็ง โดยเฉพาะครัวเรือนภาคเกษตรมีรายได้สุทธิต่ำจากภาวะรายจ่ายและหนี้สะสมสูง

มูลค่าการส่งออก เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 จากระยะเดียวกันปีก่อน การส่งออกผ่านด่านศุลกากรชายแดนเพิ่มขึ้นจากการส่งออกไปเมียนมา ในสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตร รถจักรยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และเคมีภัณฑ์ การส่งออกไปลาวขยายตัวจากยางพารา เนื้อสัตว์แช่แข็ง ผักและผลไม้ วัวมีชีวิต ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และวัสดุก่อสร้าง ด้านการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นในสินค้าประเภทจอภาพ ชิ้นส่วนในเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปและ Smart phone **ด้านการนำเข้า** เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามการนำเข้าไฟฟ้าจากลาว และการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค เศษเหล็ก อลูมิเนียม และวัตถุดิบจากเมียนมา ส่วนการนำเข้าที่ไม่ใช่ชายแดนขยายตัวจากการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าชั้นกลางเพื่อนำมาผลิตส่งออก

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราการว่างงาน อยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 1.3 การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมลดลง ขณะที่ในภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น **อัตราเงินเฟ้อทั่วไป** เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 0.4 ตามราคาหมวดพลังงานเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันชายปดิว ส่วนราคาสินค้าหมวดอาหารลดลงตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 สาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือมียอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ 589,634 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในภาคเหนือตอนบน สินเชื่อภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ โรงแรมที่พัก ก่อสร้าง ค่าส่งค่าปลีก ธุรกิจการเงิน อุตสาหกรรมการผลิต และสินเชื่ออุปโภคบริโภค ขณะที่สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และภาคเกษตรกรรมลดลงต่อเนื่อง ด้านยอดคงค้างเงินฝากมี 667,097 ล้านบาท เพิ่มขึ้นต่อเนื่องร้อยละ 4.6 สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 88.4

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

28 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค

โทร. 0 5393 1091 e-mail: doungtis@bot.or.th